

ที่ มท ๐๓๐๗.๑๐/ว ๒๗๑๗๗



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑๐/ว ๒๔๑๓๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตามที่กรมการปกครอง ได้แจ้งให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาด และค้ำของเก่าในพื้นที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ เพื่อให้จังหวัด/อำเภอ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาออกใบอนุญาตและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากใบอนุญาตประกอบอาชีพขายทอดตลาด และค้ำของเก่า ประจำปี ๒๕๖๖ จะสิ้นอายุในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถให้บริการ ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้ำของเก่าในพื้นที่ที่ยังมิได้ยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย และแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะประกอบกิจการ ในปีถัดไป ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๗ ได้ตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หากยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาตไม่ทันภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ตามมาตรา ๑๒ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔

๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ และคู่มือ สำหรับประชาชนโดยเคร่งครัด โดยขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม กรณีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน สำหรับที่จะใช้เป็นสถานที่ตั้งเพื่อทำการขายทอดตลาดหรือค้ำของเก่า ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องมีหนังสือ แสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว หรือมีสัญญาเช่าหรือหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ ส่วนกรณีที่ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามกฎหมายอื่นหรือเป็นผู้เช่าหรือได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิใน ที่ดินตามกฎหมายอื่น เช่น ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือเช่า หรือได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต้องมีเอกสารหลักฐาน ที่แสดงว่าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการขายทอดตลาด หรือค้ำของเก่า ยื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตด้วย เป็นต้น

๓. กำชับให้นายตรวจ ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ออกตรวจตราสอดส่องสถานประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้ำของเก่าในพื้นที่ อยู่เป็นประจำ หากพบว่าไม่มีใบอนุญาตหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาด และค้ำของเก่า พุทธศักราช ๒๔๗๔ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานผลการดำเนินคดีให้ กรมการปกครองทราบ ผ่านระบบ DOPA E - Investigation

/ ๓.๒ ออกตรวจตรา ...

๓.๒ ออกตรวจตราควบคุมดูแลผู้ประกอบการอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่าในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้ตรวจใบอนุญาต สมุดบัญชี และทรัพย์สินของภายในร้านค้าอย่างสม่ำเสมอ และให้ บันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่กำหนดด้วย โดยสมุดบัญชีขายทอดตลาดและค้าของเก่า ต้องจัดทำตามแบบที่ทางราชการกำหนด และนำไปให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตลงนามและประทับตรา ทุกเล่มก่อนมีการบันทึกข้อมูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลิศประสิทธิ์พันธ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักงานสอบสวนและนิติการ
ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๔
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๖๔๓
โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๕๗๕